

ระเบียบวาระที่ ๕
นายทิพย์ ตาลพล
ประธานสภา

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่องซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
ตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรและในวาระนี้ก็อยากให้ทางท่านสมาชิกในเขตพื้นที่ของท่าน ที่มีปัญหาถนนเพื่อการเกษตรชำรุดหรือสัญจรไปมาไม่ได้ ก็อยากให้ทางท่านสมาชิก ได้ยื่นคำร้องเข้ามาเพื่อเสนอไปทางฝ่ายบริหาร เพื่อที่จะได้ออกไปดูแลพื้นที่น้องประชาชนนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ

นางสาวสุธาสิณี นามโส
ส.อบต.หมู่ที่ ๔

เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวมถึงผู้เข้าร่วมทุกท่านดิฉันนางสาวสุธาสิณี นามโส ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณทางสภาฯ และฝ่ายบริหารที่ได้เข้าไปแก้ไขปัญหให้กับชาวบ้านชุมชนหมู่ที่ ๔ ของเราเนื่องด้วยหมู่ที่ ๔ ของเรามีปัญหาเรื่องโครงการทำถนนคสล. จากบ้านนางเบญ ภูแมน นาค ไปบ้านนางนาง นามโส ทางข้างได้ออกไปประมาณการ ๔๔ เมตร ถึงแค่บ้านยายเลื่อน ที่นี้ก็เลยอยากขอความอนุเคราะห์จากทางสภาฯ และฝ่ายบริหาร ว่าเราพอจะมีงบประมาณจากตรงไหนหรือไม่ เพื่อจะมาต่อเติมถนนที่เราทำอยู่ให้มันแล้วเสร็จ ดิฉันยอมรับด้วยว่าบกพร่อง ที่ไม่ได้ออกไปดูหน้างาน ดังนั้นจึงฝากไปทางกองช่างถ้าจะมีการออกไปลงพื้นที่งานก็อยากให้แจ้งทางสมาชิกได้ทราบด้วยและเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าก่อนลงงานลงพื้นที่ ให้แจ้งทางสมาชิกเจ้าของพื้นที่ จึงฝากทาง ผอ. กองช่างว่าช่วยโทรแจ้งหน่อยเพราะเบอร์ดิฉันเปิดตลอด ๒๔ ชั่วโมงอยู่แล้ว จะได้ไม่ต้องมีปัญหากับคุณค่ะ

นางประดับ ญาติโสม
รองประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม ดิฉันนางประดับ ญาติโสม ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ มีเรื่องที่จะให้ทางบริหารดูแลช่วยเหลือ เกี่ยวกับเส้นทางทางการเกษตรของหมู่ที่ ๑๑ และหมู่ที่ ๖ เชื่อมต่อกันถนนเกิดการชำรุด เกิดจากน้ำเซาะ จากที่ทางคณะบริหารได้เข้าไปดูเมื่อปีที่ผ่านมา น้ำจะไหลมาจากนาของชาวบ้าน มาเข้าถนน ไม่มีทางแก้ไขได้เพราะอีกฝั่งไม่ให้น้ำไปลงตรงที่นาของเขา ฝั่งท่อน้ำไม่ได้ทางบริหารก็ปล่อยไปตามธรรมชาติ ส่วนในปีนี้น้ำแรงมากและกัดเซาะถนนขาดทำให้สัญจรลำบาก อยากให้ทางฝ่ายบริหารและทางช่างได้ออกไปสำรวจดูให้หน่อยนะค่ะ ว่าจะมีทางแก้ไขปัญหาได้อย่างไรขอบคุณมากๆ ค่ะ

นายบุญมี ภูนาแร่
ส.อบต.หมู่ที่ ๘

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบุญมี ภูนาแร่ ส.อบต. หมู่ที่ ๘ สำหรับหมู่ที่ ๘ ถนนลูกรังเส้นออกทางทิศตะวันตกไปทางโนนสะอาด ซึ่งทางตำบลโนนสะอาดเขาไม่ได้ทำถนนมาเชื่อมต่อเรา มันเป็นหลุมเป็นบ่อลึกและชาวบ้านสัญจรไปมาลำบาก ก็อยากจะทำทางท่านนายกฯ และฝ่ายบริหารทุกท่านช่วยออกไปสำรวจและหาวิธีแก้ไขปัญหาค่ะด้วยขอบคุณครับ